



THANH NIÊN QUẬN 12 LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ LÀ NIỀM VINH DỰ, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN THANH NIÊN ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC

“Quân đội là trường học lớn của thanh niên Việt Nam” là một luận điểm được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng khẳng định nhiều lần. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là “trường học lớn” của lớp lớp thanh niên, hàng triệu thanh niên Việt Nam đã được phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. Được phục vụ trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân. Môi trường quân ngũ với đặc tính thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, tinh thần tập thể và tình đồng chí, đồng đội... là điều kiện tốt để mỗi thanh niên phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện. Điều này không những thuận lợi cho thanh niên trong thời gian phục vụ quân ngũ, mà còn giúp tích lũy hành trang cho tương lai sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Hơn nữa, thực hiện nghĩa vụ quân sự là tham gia đóng góp một phần sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng và toàn dân tộc, trong đó hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn đi đầu và được xem là tấm gương sáng cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo. Vì vậy, mỗi thanh niên khi thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân có đủ sức khỏe vào phục vụ trong quân đội, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Quận 12 xây dựng và triển khai kế hoạch điều động công dân nam khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 với đối tượng và thời gian như sau:

1. Đối tượng:

Nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ (*đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi*) đã được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường và quận xét duyệt đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa và đã qua sơ tuyển sức khỏe để gọi nhập ngũ năm 2022.

2. Thời gian:

Thực hiện khám sức khỏe trong tháng 11 và 12 năm 2021. Lịch khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2022 sẽ do Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, phường thông báo cụ thể.

Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự được xem là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc, với quê hương. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý nhất, lên đường làm nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà cao hơn cả đó còn là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, tự tin hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Nơi nhận:

- Tổ Tin học (đăng tải trên Trang Thông tin điện tử quận, trang Facebook quận, tài khoản Zalo quận);
- Bản tin quận;
- UBND 11 phường;
- Lưu: VT, VH TT (1b).N.14.

Ngày 11 tháng 11 năm 2021

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 